

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

Ngày 15/05/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về việc tổ chức mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung tại ULIS năm 2024. Mở đầu buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh đã có đôi lời chia sẻ: “Để có được buổi làm việc hôm nay đã phải có sự phối hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng từ hai bên. Tại buổi làm việc, đại diện



các bên đã lần lượt báo cáo và chia sẻ về các nội dung liên quan như công tác triển khai và kết quả thực hiện quá trình hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, tình hình cơ sở vật chất, chi phí phục vụ, quản lý

lớp học...

Đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã chia sẻ về các cán bộ ULIS đăng ký tham gia học và bày tỏ mong muốn hợp tác, gắn bó dài

lâu với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Kết thúc buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh đã thay mặt hai bên đơn vị kết luận lại các nội dung đã thống nhất: Danh sách học viên, thời gian, kinh phí, phương thức học tập... và một số lưu ý đối với các đơn vị phối hợp mở lớp.

Buổi làm việc kết thúc suôn sẻ, mở ra cơ hội học tập và hợp tác lý tưởng cho cả hai bên.

[Xem thêm](#)

TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THI CHO CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG NĂM 2024

Từ ngày 22 đến 26/5/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khóa bồi dưỡng về phân tích kết quả thi cho 10 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thành Đông.

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Giám đốc Trung tâm Khảo thí gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Thành Đông đã tin tưởng gửi gắm Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai khóa bồi dưỡng này.

Khóa bồi dưỡng kéo dài trong 5 ngày, bao gồm 3 chuyên đề về: Phân tích số liệu thống kê mô tả và biểu đồ phân bố điểm,



Phân tích dữ liệu bài thi theo thuyết khảo thí cổ điển, Phân tích dữ liệu bài thi theo thuyết ứng

đáp câu hỏi (mô hình 1 tham số).

Trong khóa bồi dưỡng, học viên được tìm hiểu

về các nội dung như thực hành thống kê, mô tả và vẽ biểu đồ phân bố điểm, phân tích câu hỏi theo lý thuyết trắc nghiệm cổ điển, phân tích câu hỏi theo lý thuyết ứng đáp câu hỏi, sử dụng phần mềm để phân tích câu hỏi thi... Các thầy cô cũng có cơ hội thảo luận, chia sẻ, tìm hiểu về các nội dung liên quan đến phân tích và sử dụng dữ liệu thi để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, biên soạn và thẩm định đề thi, ngân hàng câu hỏi thi. Diễn ra theo hình thức trực tiếp, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng khi đáp ứng yêu cầu quy định. [Xem thêm](#)